

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

60345881

Date : - 6 ต.ค. 2560

Page : 5

No :

'ปาล์มบอร์ด' ส่งศึกษาใช้ไบโอดีเซลปี10

กรุงเทพธุรกิจ ● ปาล์มบอร์ด ส่งพลังงาน
พาณิชย์ อุตสาหกรรม ศึกษาความ
เหมาะสมเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม
ภาคขนส่ง ดันใช้ไบโอดีเซลปี10 หลัง
สต็อกน้ำมันปาล์มแตะ 4 แสนตัน ชี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการแทรกแซง แม้
ราคาปาล์มดิบลดลงเหลือ 3 บาทต่อกก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่
มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมฯ
ได้รับทราบปริมาณสต็อกปาล์ม
น้ำมันดิบ (CPO) ของประเทศ
ปัจจุบันมีประมาณ 435,601 ตันซีพีโอ
เพิ่มขึ้นจากในระดับปกติที่มีอยู่
ประมาณ 2 แสนตันซีพีโอเพิ่มขึ้น 7.18%
จากเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทาง
รองรับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่
อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยแนวทาง

หนึ่งที่มีการหารือก็คืออาจเพิ่มสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์น้ำมันไบโอดีเซล (ปี100)
ในน้ำมันดีเซลจากปัจจุบันที่มีการผสม
อยู่ในสัดส่วน 7% เป็น 10% หรือเปลี่ยน
จากน้ำมันไบโอดีเซลปี 7 เป็นปี 10

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ
สต็อกน้ำมันปาล์มให้ยืดหยุ่น โดย
ช่วงใดที่มีปริมาณปาล์มน้อยอาจจะ
ใช้สูตรน้ำมันไบโอดีเซลปี 5

ขณะที่ช่วงใดที่มีปริมาณผลผลิต
ปาล์มมากอาจใช้สูตรน้ำมันสูตร
ไบโอดีเซลปี 10 โดยกระทรวงพลังงาน
รายงานว่าได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่ซึ่ง
ปัจจุบันการผสมน้ำมันไบโอดีเซลใน
น้ำมันดีเซล 7% สามารถช่วยดูดซับ
ปริมาณน้ำมันปาล์มออกจากระบบ
ได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน
ระบุว่า การปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์
น้ำมันไบโอดีเซลทำให้ต้นทุนของ
ในการบริหารจัดการสูงขึ้น ซึ่งจะต้อง
มีการศึกษาความเหมาะสมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆต่อไป

ปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบอยู่ที่

ประมาณกิโลกรัมละ 3 บาท ขณะที่ราคา
น้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ 22.11 บาทต่อ
กิโลกรัม (กก.) ซึ่งระดับราคาในขณะนี้
เป็นไปตามกลไกตลาดและใกล้เคียงกับ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ซึ่งขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องมี
มาตรการแทรกแซงราคาแต่อย่างใด
ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเริ่มมีความ
เข้าใจตรงกันว่าราคาปาล์มปัจจุบันขึ้น
อยู่กับคุณภาพของผลผลิตด้วยซึ่งหาก
สามารถพัฒนาพันธุ์ให้มีเปอร์เซ็นต์
ปาล์มน้ำมันมากขึ้นก็จะทำให้ได้ราคา
ผลผลิตดีขึ้นด้วย

โดยปัจจุบันอัตราเปอร์เซ็นต์การ
ให้น้ำมันของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในไทย
เฉลี่ยอยู่ที่ 17.45% โดยมีเป้าหมายที่
พัฒนาอัตราการให้น้ำมันของผลปาล์ม
เป็น 23% ภายในปี 2579 โดยทุกๆ 1%
ที่เกษตรกรสามารถเพิ่มสัดส่วนการให้
น้ำมันปาล์มได้จะทำให้ได้ราคาเพิ่มขึ้น
อีก 30 สตางค์ต่อกก. ซึ่งหากสามารถ
เพิ่มสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมัน
ให้อยู่ที่ระดับ 20% จะทำให้เกษตรกร
ได้รายได้เพิ่มอีก 1 บาทต่อกก. หรือ
ประมาณ 3,000 บาทต่อไร่